

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

**ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
เปิดตัวกรมธรรม์ควบการลงทุน “พรูซีเคียวร์ ลิงค์ – ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว”
ได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่า**

กรุงเทพฯ - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “พรูซีเคียวร์ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว” หรือ PRUsecure link – SP ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถึง 4 ครั้งต่อปี กรมธรรม์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) ขั้นต่ำ 50,000 บาท และซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร แบบทำกรมธรรม์ได้

มร. รามากริขพันธ์ ชับบรามานีเยน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า หนึ่งในกลยุทธ์หลักของสายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปีนี้คือการเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินสำหรับลูกค้าในกลุ่มธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ (Priority and International Banking: PIB) โดยจากการสำรวจของธนาคารฯ พบว่า ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมีฐานทรัพย์สินอยู่กับธนาคารฯ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า และวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง “พรูซีเคียวร์ ลิงค์” จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยการนำเสนอแนวทางให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนในเรื่องการลงทุนและความคุ้มครองชีวิตในเวลาเดียวกัน ซึ่งนอกจากที่ลูกค้าจะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนชั้นนำแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังให้ความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มความคุ้มครองชีวิต จัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละพอร์ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินได้ตลอดเวลาเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน”

“ในฐานะธนาคารระหว่างประเทศชั้นนำ เราได้ใช้เครือข่ายของธนาคารฯ ในต่างประเทศ องค์กรความรู้ด้านการเงิน และทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยธนาคารฯ หวังว่า “พรูซีเคียวร์ ลิงค์” จะสามารถเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธนาคารฯ เจริญเติบโตและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ลูกค้าธนาคารฯ มากยิ่งขึ้น” มร. รามากริขพันธ์ กล่าวเสริม

มร.บิณายัค ดัตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พู่อื่นเซียล ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนถึงวันนี้ นับเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ที่ทั้งสององค์กรร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตผ่านช่องทางแบงก์แอสซัวร์นส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากธนาคารด้วยดีเสมอมา และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะขอแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงได้เป็นอย่างดี”

พู่อื่นเซียล ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เป็นกรมธรรม์ที่ให้โอกาสลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนผ่านกองทุนชั้นนำที่ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐานพู่อื่นเซียลหลายกองทุนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ลูกค้าสามารถเลือกรับความคุ้มครอง และบริหารการลงทุนเบ็ดเสร็จในกรมธรรม์เดียว ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ามากกว่าการทำประกันชีวิตทั่วไป และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าและยังสามารถจัดสรรหน่วยการลงทุนในแต่ละกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินได้ตลอดเวลา

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของกรมธรรม์พู่อื่นเซียล ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (PRUsecure link - SP) คือ ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องสูง โดยบริษัทให้สิทธิลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดเวลา หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดจากกรมธรรม์ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถึง 4 ครั้งต่อปี พู่อื่นเซียล ประกันชีวิต ได้คัดเลือกกองทุนประเภทต่าง ๆ อาทิ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน และอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกองทุนประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ลูกค้ามีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น ได้รับความสะดวกในการบริหารกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง และการลงทุนในกรมธรรม์เดียวกัน มีความยืดหยุ่นกว่าด้วยการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนตามสถานการณ์ทางการเงิน และมั่นใจด้วยความคุ้มครองประกันชีวิต ซึ่งจะได้เงินชดเชยฯ ไม่น้อยกว่า 125% ของเบี้ยประกันภัย

กรมธรรม์พู่อื่นเซียล ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับประกันภัยบุคคลชาย-หญิงอายุ ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 65 ปี ในจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุด 50 ล้านบาท ผู้ที่สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคาร โทร. 1595

เกี่ยวกับ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นธนาคารสากลชั้นนำระดับโลก ที่ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 150 ปีในบางประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้และกำไรราว 90% ของกลุ่มมาจากเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะภูมิภาคและความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ธนาคารเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจำกัด มหาชนได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์ระดับชาติในประเทศอินเดียอีกด้วย

ด้วยจำนวนสำนักงานและสาขากว่า 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทั่วโลก กลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นผู้นำเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทายทางอาชีพการงานแก่พนักงานราว 88,000 คน ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกในมาตรฐานระดับสูงด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของพนักงาน หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรนี้สะท้อนอยู่ในพันธกิจของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ว่า ‘Here for good’

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2538 จากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบธุรกิจหลักในสหราชอาณาจักร และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือทีเอสไอพี

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคนไทยให้ดีที่สุด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณตรงเจตน์ นามวงษ์ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

อีเมล Trongjate.Namwong@sc.com

โทร 0 2724 8024, 08 6577 6969

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกัลยาณี วัชรโบล ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

อีเมล kanlayanee.vajarabol@prudential.co.th

โทร 08 4874 4643